

Phụ lục I
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
PHỤ TRÁCH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

(kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

STT	Mục tiêu cụ thể	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân. Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có trên 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Bình quân hàng năm có từ 20 - 30 hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp	Thực hiện liên tục từ năm 2022 - 2025
2	Phấn đấu đến năm 2025, có 100 DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.	Sở Khoa học và Công nghệ	Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp	Thực hiện liên tục đến năm 2025
3	Tỷ trọng doanh nghiệp lớn chiếm khoảng 1,5%.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp	Thực hiện liên tục đến năm 2025
4	Số lao động được giải quyết việc làm trên 140.000 lao động.	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp	Thực hiện liên tục từ năm 2022 - 2025
5	Vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm trên 80%/tổng vốn đầu tư toàn xã hội.	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp	Thực hiện liên tục đến năm 2025

STT	Mục tiêu cụ thể	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
6	Xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tập trung xây dựng cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.	Sở Khoa học và Công nghệ	Tỉnh đoàn Kiên Giang; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh.	Thực hiện liên tục từ năm 2022 - 2025
7	Hỗ trợ các DNNVV về tập huấn kiến thức Hội nhập kinh tế quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do (FTA); thông tin thị trường xuất nhập khẩu; thương mại điện tử.	Sở Công Thương	Sở Nông nghiệp và PTNT; các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp	Thực hiện liên tục từ năm 2022 - 2025
8	Hỗ trợ các DNNVV về tham dự các Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ và ứng dụng thương mại điện tử.	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang	Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và PTNT; các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp	Thực hiện liên tục từ năm 2022 - 2025